



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า

"สมพงษ์"จวกศธ.ฝ่าหน้าแจกแท็บเล็ต

"สมพงษ์" จวกรัฐบาล-ศธ.ที่ยังเดินฝ่าหน้าแจกแท็บเล็ต แทนที่จะโยกงบไปใช้ฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม แนะเอาไปช่วยน้ำท่วม หรือโยกไปจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีที่เสียหายดีกว่า ชี้หาก "วรวัจน์" ยังดี้อแจกต่อ จะต้องวัดผลการเรียนทุกด้าน ถามตั้ง "อเนก" นั่งเลขาธิการ สกศ. ไม่สมเหตุผล สะท้อน "รัฐบาลปู" ไม่ใส่ใจงานด้านการศึกษา

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ยืนยันเดินหน้าโครงการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนต่อไป โดยมองว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ตนอยากให้รัฐบาลทบทวนตัดหรือเลื่อนโครงการที่ไม่จำเป็นบางโครงการออกไป โดยเฉพาะโครงการแจกแท็บเล็ตนั้น รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ขณะที่การฟื้นฟูประเทศเพราะน้ำท่วมมีความสำคัญและเร่งด่วนกว่า หรือไม่รัฐบาลก็โยกงบในโครงการดังกล่าวไปจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีที่เสียหายแทนก็จะเกิดประโยชน์กว่า

"หากรัฐบาลยังยืนยันจะเดินหน้าแจกแท็บเล็ตจริง ผมก็อยากให้อำนาจจริงจัง มีการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่มาดูแล้วว่าแท็บเล็ตส่งผลกระทบต่อสายตาหรือพฤติกรรมเด็กเท่านั้น ที่สำคัญยังต้องมีการวัดประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ใส่ในแท็บเล็ตด้วย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามีประโยชน์ควรค่าที่จะจัดซื้อ"

นายสมพงษ์ยังให้ความเห็นถึงการแต่งตั้งนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แทนนายชงทอง จันทรางศุ ที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ตนไม่เคยรู้จักกับนายเอนกมาก่อน จึงไม่ทราบว่าจะมาสานต่องานใน สกศ.ได้หรือไม่ แต่มองว่าเป็นการไม่สมควร เพราะงาน สกศ.ส่วนใหญ่เป็นงานกำหนด

นโยบายและแผนการศึกษา คนที่มาเป็นเลขาฯ สกศ.ควรเป็นคนเข้าใจและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ รวมทั้งเข้าใจบริบทของแผนงานการปฏิรูปการศึกษาด้วย

“การดึงคนนอกมานั่งในตำแหน่งที่สูงระดับที่ 11 ของ ศธ. สะท้อนให้เห็นว่า ศธ.รัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการศึกษาเท่าไร ตำแหน่งเลขาฯ สกศ.เป็นตำแหน่งสำคัญ หากได้คนไม่เก่ง และไม่ใช่นางาน ก็อาจทำให้งานด้านยุทธศาสตร์การศึกษาเสียไป รัฐบาลจึงไม่ควรนำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษา” นายสมพงษ์กล่าว.